

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH BÌNH PHƯỚC
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
THỊ XÃ CHƠN THÀNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số: 1261/TB-THADS

Chơn Thành, ngày 23 tháng 9 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức có chuyên môn hoặc chuyên gia về dây chuyền, máy móc dệt sợi, dệt vải và các máy móc có liên quan

Căn cứ quyết định công nhận kết quả hòa giải thành tại tòa án số 02/2022/QĐCNHGT-KDTM ngày 19/12/2022 của Tòa án nhân dân thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Căn cứ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 519/QĐ-CCTHADS ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Căn cứ Bản án số 02/2024/KDTM-ST ngày 13 tháng 6 năm 2024 của Tòa án nhân dân thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Căn cứ Quyết định thi hành án chủ động số 1139/QĐ-CCTHADS ngày 13 tháng 8 năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Căn cứ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 1141/QĐ-CCTHADS ngày 13 tháng 8 năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Do, Công ty TNHH Hye Kwang Textile Vina; Địa chỉ: Lô F7-2, F8, Khu công nghiệp Minh Hưng – Hàn Quốc, phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đã ngưng hoạt động; Người đại diện theo pháp luật và đại diện theo ủy quyền của công ty không có mặt tại địa phương; Không thu thập được sổ sách, chứng từ, hóa đơn có liên quan đến các tài sản là dây chuyền, máy móc về dệt sợi, dệt vải và một số tài sản khác có liên quan (*Dây chuyền, máy móc dệt sợi, dệt vải hiện tại đã bị tháo rời*) và đang được để tại khu nhà xưởng của Công ty TNHH Hye Kwang Textile Vina

Để đảm bảo cho việc xác minh các tài sản là dây chuyền, máy móc về dệt sợi, dệt vải và một số tài sản khác có liên quan nêu trên được đảm bảo chính xác, khách quan.

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính thị xã Chơn Thành - khu phố Trung Lợi, Phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, cần lựa chọn tổ chức có chuyên môn hoặc chuyên gia về dây chuyền, máy móc dệt sợi, dệt vải và các máy móc có liên quan để ký hợp đồng dịch vụ để xác định về số lượng, chất

lượng, chủng loại, giá trị còn lại của các tài sản là dây chuyền, máy móc về dệt sợi, dệt vải và một số tài sản khác có liên quan (*Dây chuyền, máy móc dệt sợi, dệt vải hiện tại đã bị tháo rời*) và đang được để tại khu nhà xưởng của Công ty TNHH Hye Kwang Textile Vina.

Vậy, thông báo để các tổ chức có chuyên môn hoặc chuyên gia về dây chuyền, máy móc dệt sợi, dệt vải và các máy móc có liên quan trên địa bàn tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương biết, đăng ký.

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

-Văn bản đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ; hồ sơ năng lực (Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ; dịch vụ công ty cung cấp; mô hình, quy trình thực hiện; nhận sự; giấy tờ pháp lý; dự án tiêu biểu...) và các tài liệu khác có liên quan.

-Tổ chức cung cấp bản chính hoặc sao y bản chính các giấy tờ, tài liệu do tổ chức mình ban hành; cung cấp bản sao có chứng thực các giấy tờ tài liệu khác không do tổ chức mình ban hành.

Lưu ý:

-Cơ quan THADS không hoàn trả hồ sơ đối với các tổ chức không được lựa chọn.

Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 24 tháng 9 năm 2024 đến hết ngày 26 tháng 9 năm 2024 (Trong giờ hành chính).

Hình thức nộp hồ sơ:

Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước trong giờ và ngày hành chính; Hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ nộp hồ sơ:

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính thị xã Chơn Thành - khu phố Trung Lợi, Phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Nơi nhận:

- Trang thông tin điện tử Cục THADS tỉnh Bình Phước.
- Lưu: VT, HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN



Đặng Văn Hiếu